

รายงานผลการดำเนินงาน
การป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. ประจำปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทสรุปผู้บริหาร

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ รวมทั้งติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สศช. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการเสริมสร้างศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน สศช. จึงได้จัดทำมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติสำหรับกรณีที่การดำเนินการของ สศช. อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม ซึ่ง มาตรการดังกล่าว สศช. ได้วิเคราะห์กระบวนการทำงาน โดยยึดภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของ สศช. ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจเชิงนโยบาย ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบทางสังคม สศช. จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน ผลกระทบทางลบต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของ สศช. เป็นสำคัญ

จากกรอบแนวทาง/มาตรการที่ปรากฏใน มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2554 นั้น สำนักต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินการ ตามแนวทางการป้องกันผลกระทบทางลบบรรจุไว้ในขั้นตอนการดำเนินการ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามภารกิจหลักของ สศช. ได้ ดังนี้

ภารกิจที่ 1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและพัฒนาในระดับต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการเปลี่ยนแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์การ ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ภารกิจที่ 1 ประกอบด้วย การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในสังคมและภาคส่วนต่างๆ การจัดเวทีระดมความคิดเห็น ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับภาค การจัดประชุม ฆรรคมความคิดเห็น เฉพาะกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงาน ภายในและภายนอก รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้บริหารทำให้ การจัดทำรายงานการติดตามฯ มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การดำเนินการตามภารกิจที่รัฐบาลมอบหมาย เช่น การสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด /กลุ่มจังหวัด โครงการประกันรายได้ เกษตรกร และโครงการตัวอย่างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ลงพื้นที่ในระดับชุมชน เพื่อให้ทราบ ปัญหา อุปสรรค ทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรค ที่พบ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัดและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด /กลุ่มจังหวัด มีระยะเวลาที่กระชั้นชิด และการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในบางครั้ง ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ชุมชนไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเดินทางไกล หรือติดภารกิจ

ภารกิจที่ 2. เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ ภายใต้ภารกิจที่ 2 ประกอบด้วย **การจัดทำและเผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคม** ตามหลักวิชาการเพื่อเป็นการเตือนและเฝ้าระวังภัยทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคม ทำให้รัฐบาลสามารถใช้เป็นแนวทางการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ตลอดจนจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมที่สำคัญ **การจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน (Village Profile)** โดยลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หมู่บ้านสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค ความต้องการ และศักยภาพการพัฒนาของหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านตามศักยภาพของหมู่บ้านนั้นๆ ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ การจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน (Village Profile) บางครั้ง ผู้นำชุมชนติดภารกิจเร่งด่วน ส่งผลให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ภารกิจที่ 3. เป็นหน่วยงานความรู้สมัยใหม่ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเทียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ภารกิจที่ 3 โดย **การจัดทำ** **การจัดการประชุมประจำปีของ สศช . และศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ** ประกอบด้วย โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาภาคการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ศึกษาวิจัยประเด็นนโยบายเชิงลึกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมไทย โดยเรื่องที่ สศช. เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบต่อสังคม สศช. ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ได้ข้อเท็จจริง และการดำเนินการของ สศช. สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การลงพื้นที่บางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดจากสาเหตุต่างๆ เช่น พื้นที่ประสบปัญหาทุกภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
การป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. ประจำปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. ความเป็นมา

- 1.1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สศช. ได้รับการยอมรับในบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ ในระดับชาติเสมอมา
- 1.2 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดทำ มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สศช. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป
- 1.3 มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. ได้รวบรวมแนวทางในการจัดการ /ป้องกัน ผลกระทบทางลบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ สศช. สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการสำห รับกรณีที่มีการดำเนินการของ สศช. อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม

2. การจัดทำมาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. ประจำปี 2554

- 2.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (3) ระบุว่าก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีใดที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนร่วมจะได้รับจากภารกิจนั้น หากการดำเนินการของส่วนราชการก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม ส่วนราชการต้องกำหนดวิธีการ มาตรการและผู้รับผิดชอบในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไข กระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้หมดไป หรือลดลง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมและชุมชน
- 2.2 คณะทำงาน ย่อยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2553 หมวดที่ 1 ซึ่งมี ผศ.วิโรจน์ นรารักษ์ หัวหน้าคณะทำงานฯ ทำหน้าที่จัดทำ มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ สศช. สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการสำหรับกรณีที่มีการดำเนินการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม และนำเสนอร่างนโยบายฯ ต่อท่าน ลศช. ให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ในประชาคม สศช.
- 2.3 คณะทำงานฯ ได้จัดทำ มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการกำหนดภารกิจที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 และกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสำนักงาน นำมาจัดทำเป็นมาตรการ / วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้น พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาคม สศช. ให้มีความตระหนัก และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ / วิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมที่กำหนดไว้โดยกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลัก แบ่งได้ดังนี้
- (1) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและพัฒนาในระดับ ต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการเปลี่ยนแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
 - (2) เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 - (3) เป็นหน่วยงานความรู้สมัยใหม่ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเทียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคว ามรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลการดำเนินการ ป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. ประจำปี 2554

ตามเกณฑ์ PMQA กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง มาตรการ ฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้จัดส่งแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการตามมาตรการฯ ให้สำนักฯ รายงาน ผลการดำเนินการจัดการ /ป้องกันผลกระทบทางลบ ในส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้

ภารกิจที่ 1 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและพัฒนาในระดับต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการเปลี่ยนแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผล นโยบายของรัฐบาล

โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบ
1. การจัดทำ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เห็นชอบทิศทางการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นตาม วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2570 โดยผ่าน กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 2. สศช. นำทิศทางดังกล่าว มาจัดทำ รายละเอียดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ ใช้ระดมความคิดเห็นระดับภาค เมื่อเดือน มีนาคม 2554 และระดับประเทศในการ ประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 3. สศช. นำความเห็นจากที่ประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. มาปรับปรุง (ร่าง) แผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และจัดส่งให้สภาที่ ปรีกษาฯ ให้ความเห็นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 จากนั้นคณะรัฐมนตรี ได้มี มติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 เห็นชอบ ให้ส่ง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้ สภาที่ปรีกษาฯ ให้ความเห็น 4. สภาที่ปรีกษาฯ ได้จัดทำความเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ส่งให้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 	<ul style="list-style-type: none"> ■ สศช. ได้จัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง กว้างขวางและต่อเนื่อง ทั้งการจัดเวที ระดมความเห็นระดับหมู่บ้าน /ชุมชน ภาค และระดับประเทศ โดยผลจาก การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนระดม ความคิดเห็นนำไปสู่การเห็นพ้อง ต้องกันว่า การพัฒนาประเทศในระยะ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จำเป็นต้องเร่ง สร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติต่างๆ เพื่อ รับมือกับความผันผวนต่างๆ ทั้งในและ นอกประเทศ มุ่งป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้าน ต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการ พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มี โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้าง โอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการ ผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนา ประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบ
	<p>5. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนาฉบับที่ 11 และข้อพิจารณาของ สศช. ต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของ สภาที่ปรึกษาและคณะรัฐมนตรีไปปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11</p> <p>6. สศช. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว พร้อมมีหนังสือถึงเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อนำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทูลเกล้า ถวายฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป</p>	
<p>2. การติดตาม ประเมินผลการ พัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมของ ประเทศ ในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)</p>	<p>1. กำหนดกรอบแนวคิด และวิธีการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มี สศช. เป็น ประธาน และมีรองเลขาธิการ และที่ ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานเป็น กรรมการ</p> <p>3. จัดประชุมหารือผู้แทนหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ กรอบแนวคิด และวิธีการติดตาม ประเมินผล และขอความอนุเคราะห์จัดส่ง ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญที่ รองรับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ให้แก่ สศช.</p> <p>4. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการ พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยมิ การประชุมร่วมกันภายในสำนักฯ เป็น ระยะๆ รวมทั้งขอความเห็นจากสำนักฯ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงผล การดำเนินงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในการประชุมประจำปีของ สศช.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ จัดประชุมหารือภายใน สำนัก และให้ สำนักฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาให้ ความเห็นต่อรายงานการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ■ ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมิน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อให้ ข้อเสนอแนะ กรอบแนวคิด แนว ทิศทางการดำเนินงาน และรายงานการ ติดตามประเมินผลฯ ให้มีความ ครบถ้วนสมบูรณ์ ■ ผู้บริหารสำนักฯ ปรึกษาหารือ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ ปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์และ เผยแพร่ต่อสาธารณชน
<p>3. การสนับสนุน การจัดทำ แผนพัฒนา</p>	<p>1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบการกลั่นกรอง แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ แผนปฏิบัติการราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้ข้อมูลปัญหาและความต้องการของ ประชาชนระดับหมู่บ้าน (Village Profile) และการสุ่มข้อมูลตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	<ol style="list-style-type: none"> 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นผู้แทน สพต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ./กกจ.) 3. การพิจารณากลับกรองแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2555 4. การจัดทำรายงานผลการกลับกรองฯ เสนอ กอนจ. คณะที่ 4 สรุปผลการประชุมของคณะ กอนจ. คณะที่ 4 เสนอ กนจ. 	<p>กับผู้นำชุมชนประกอบการพิจารณา กลับกรองแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด และโครงการพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ได้ร่วมกันกำหนดกติกาหลักเกณฑ์และปฏิทินการทำงานให้จังหวัดจัดทำแผนเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดทำงบประมาณของประเทศ
4. โครงการประกันรายได้เกษตรกร	<ol style="list-style-type: none"> 1. รับคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2. การตรวจสอบ 3. ออกใบรับรอง 4. มาตรการลงโทษ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการโครงการในพื้นที่ ■ ให้ความรู้และข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่
5. โครงการตัวอย่างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำร่างแผนการดำเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารสายงานฯ 2. ประสานและจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกับอำเภอและชุมชน 3. จัดกิจกรรม/ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ <ul style="list-style-type: none"> - การทำพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ - การดูแลสุขภาพที่ อ. ดอนตาล จ.มุกดาหาร - การจัดสภาพแวดล้อมชุมชน อ.เซียงฮีน จ.มหาสารคาม 4. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ลงพื้นที่เพื่อประสานการดำเนินงานกับทางอำเภอ และประสานไปยังผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมประชาชนไปศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง พร้อมสำรวจความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน พร้อม อปท. เพื่อหารือร่วมกันดำเนินงานในชุมชน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่

ปัญหาและอุปสรรค

- การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีระยะเวลาที่ให้การจัดทำแผนมีน้อยและกระชั้นชิด
- การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมบางครั้ง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ชุมชนไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเดินทางไกล หรือติดภารกิจ

ภารกิจที่ 2. เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบ
1. จัดทำและเผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส รายปี และระยะปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. วิเคราะห์และยกร่างรายงานเบื้องต้น 2. จัดประชุมสำนักฯ เพื่อพิจารณาสมมติฐานประมาณการแนวโน้ม 3. เสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มต่ออนุกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 4. ปรับปรุงรายงานตามข้อมูลจากสปป. และข้อมูลล่าสุด 5. รายงานผลเบื้องต้นต่อ ลคช. 6. เสนอ PM Note ให้ ลคช. พิจารณา 7. สรุปการประมาณการ 8. จัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจ 9. จัดทำบทวิเคราะห์การประมาณการ 10. แลกเปลี่ยน 11. เสนอ ครม. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจประมาณการแนวโน้มและข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการ หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนส่วนรวม โดยจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมอนุกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การถามตอบหลังการแถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจทุกไตรมาส และการรับข้อคิดเห็นในแบบสอบถาม ความพอใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานได้ตลอดเวลา หลังการเผยแพร่รายงาน
2. การจัดทำรายงานภาวะสังคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดกรอบการจัดทำรายงานและเลือกหัวข้อเรื่อง 2. นำเสนอโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 3. หาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เช่น จากฐานข้อมูล สศช. การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การนำข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกมาใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การเตือนและเฝ้าระวังภัยทางสังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้รัฐบาลสามารถใช้เป็นแนวทางการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลด้านสังคมที่สำคัญ ■ การรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสให้สาธารณชนรับรู้และเข้าใจตรงกันกับที่นำเสนอผ่านทางทั้งสื่อมวลชนและ

โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบ
	4. รวบรวมข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน 5. เสนอให้ผู้บริหาร และ ลศช. 6. จัดทำ PowerPoint แลกง่าวเผยแพร่รายงานภาวะสังคมผ่านสื่อต่างๆ และคณะกรรมการบริหาร ลศช. และ กรม. เพื่อทราบรายงาน	อินเทอร์เน็ต
3. การจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน (Village Profile)	1. ประชุมหารือเตรียมงานการลงพื้นที่ กำหนดวันเวลา พื้นที่ 2. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์คัดเลือกหมู่บ้านที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง นัดหมายการลงพื้นที่ 4. ลงพื้นที่หมู่บ้าน เก็บข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรฯ และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้าน 5. จัดทำรายงานหมู่บ้านพร้อมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับหมู่บ้าน 6. ตรวจสอบความถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ www.nesdb.go.th ของ ลศช.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน โดยได้กระจายหมู่บ้านครอบคลุม พื้นที่ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หมู่บ้านสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรคความต้องการ และศักยภาพการพัฒนาของหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านตามศักยภาพของหมู่บ้านนั้นๆ

ปัญหาและอุปสรรค

- การจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน (Village Profile) บางครั้ง ผู้นำชุมชนติดภารกิจเร่งด่วน ส่งผลให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ภารกิจที่ 3. เป็นหน่วยงานความรู้อย่างใหม่ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเทียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบ
<p>1. โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการศึกษา 3. คัดเลือกที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 4. ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาตามขอบเขตการดำเนินงาน 5. คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานฯ ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการดำเนินการ และพิจารณาตรวจรับผลการศึกษา 6. เผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณชน 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินงานศึกษาในประเด็นที่ สศช. เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบต่อสังคมมาก จะต้องมีการดำเนินการศึกษาให้ชัดเจน ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบจากการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการศึกษาจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ และวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ และประเทศโดยรวม และนำมาประกอบเป็นผลการศึกษา
<p>2. โครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาภาคการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สู่สังคมคาร์บอนต่ำหรือสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาทบทวนรวบรวมความหมายและคำจำกัดความ (Definition) และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แนวทางมาตรการการพัฒนาของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรค แนวทางมาตรการในการขับเคลื่อนปัจจุบัน และแนวทางที่เป็นไปได้ในอนาคตของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดประชุม focus group เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 	<ul style="list-style-type: none"> ■ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการจัดประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งในระดับการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) และการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายที่มีบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่ง สศช. ได้นำความเห็นมาพิจารณาปรับปรุงเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมไทยต่อไป

โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบ
	<p>และนำประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุง เอกสารการศึกษาให้มีความ ครบถ้วน สมบูรณ์</p> <p>5. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม ความคิดเห็นต่อเอกสารร่างแนว ทางการขับเคลื่อนภาคเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ</p> <p>6. ประมวลและจัดทำสรุป ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการ พัฒนาภาคเกษตรกรรมและการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำหรือ สังคมสีเขียว เพื่อเสนอ คณะกรรมการ สศช. ให้ความเห็น</p> <p>7. ปรับปรุงเอกสารแนวทางการ ขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป</p>	
<p>3. โครงการขับเคลื่อน และขยายผลปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ โดยภาค ประชาชน เอกชน รัฐ และองค์กรต่างๆ โดยใช้กลไกการ ปฏิบัติงานของวุฒิสภา ประสานงานของวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร</p>	<p>1. จัดทำกรอบแนวคิดและ กระบวนการขั้นตอนการ ดำเนินงาน</p> <p>2. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 20 หมู่บ้านใน 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค</p> <p>3. จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างผู้ ประสานงานจังหวัดเป้าหมายและ สศช. พร้อมทั้งหาข้อมูล สภาพ ปัญหา ความต้องการมาหารือ ร่วมกัน</p> <p>4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้าง เครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ ของวุฒิสภา ในการพัฒนา ประเทศตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>5. เตรียมการลงพื้นที่โดยสังเคราะห์ ข้อมูลร่วมกับวุฒิสภา และแกน นำชุมชนเป้าหมาย เพื่อให้มีข้อมูล การทำงานที่ชัดเจน</p> <p>6. ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนเพื่อ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้กระบวนการเวทีชุมชน ที่ใช้การมีส่วนร่วม ร่วมของผู้นำชุมชน คนในชุมชน วุฒิสภา อาสาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และ หน่วยงานภายนอก ทำให้สามารถ เสริมสร้างองค์ความรู้และการจัด กิจกรรมที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของ พื้นที่นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบ
	<p>แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>7. สังเคราะห์ผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่</p> <p>8. จัดทำรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ</p>	
<p>4. ศึกษาวิจัยประเด็นนโยบายเชิงลึกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมไทยภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่หลังวิกฤตเศรษฐกิจ</p>	<p>1. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของแรงผลักดันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จากภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย</p> <p>2. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยจากแรงผลักดันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง</p> <p>3. ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (Architecture Design) ของสังคมไทย</p> <p>4. จัดทำกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกับความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย</p> <p>5. รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลศึกษา ทบทวน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ และแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ</p>	<p>■ ใช้กระบวนการจัดเสวนากลุ่ม (Social Dialogue) และ/หรือ ระดมสมอง ร่วมกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นในส่วนของการวินิจฉัยสถานการณ์ การออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกับความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย เพื่อเพิ่มเติมและปรับปรุงรายงานผลการศึกษาวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกับความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p>
<p>5. การจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช.</p>	<p>1. กำหนดหัวข้อและวันประชุมประจำปี</p> <p>2. ทำหนังสือกราบเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ</p> <p>3. แต่งตั้ง คณะทำงานอำนวยการจัดการประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. จำนวน 6 ชุด</p> <p>4. การดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์การประชุมประจำปี 2554 ของ สศช.</p>	<p>■ การจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. เรื่อง “แผนฯ 11 ... สู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นกระบวนการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาฉบับที่ 11 สอดคล้องกับข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งช่วยให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด และยุทธศาสตร์</p>

โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบ
	5. ประสานการเชิญประธาน/ วิทยากรภาคเช้าและภาคบ่ายของ การประชุม 6. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ เอกสาร “ร่างแผนพัฒนา ฉบับที่ 11” และ “รายงานการ ติดตามประเมินผลการพัฒนา ประเทศ 3 ปีแรกของแผนพัฒนา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)” 7. จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม ประจำปี 2554 ของ สศช. เสนอ คณะกรรมการ สศช. 8. เผยแพร่สรุปผลการประชุม ประจำปี 2554 ของ สศช. ต่อ สาธารณชน	การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มากยิ่งขึ้น

ปัญหาและอุปสรรค

- การลงพื้นที่บางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดจากสาเหตุต่างๆ เช่น พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย

(รายละเอียดรายงานผลการดำเนินการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการขององค์กร ประจำปี 2554 ปรากฏตามเอกสารแนบ)

4. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานฯ ควรทบทวนมาตรการ /โครงการที่สามารถตอบสนอง การจัดการผลกระทบทางลบฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม สศช. ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ดำเนินการ จัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผล มาจากการดำเนินการของ สศช. . อย่างทั่วถึง
- 4.2 ทบทวนนโยบาย มาตรการ /โครงการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับองค์การและสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4.3 กำหนดมาตรการ /โครงการ แนวทางปฏิบัติด้านต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศช. . เข้าใจ ตรงกันเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ องค์กร ประจำปี 2554

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
<p>1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและพัฒนาในระดับต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการเปลี่ยนแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การไปปฏิบัติ ตลอดจนถึงติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (สพต.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบการกลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นผู้แทน สพต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ./กจ.) 3. การพิจารณากลั่นกรองแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2555 4. การจัดทำรายงานผลการกลั่นกรองฯ เสนอ อกนจ. คณะที่ 4 5. สรุปผลการประชุมของคณะ อกนจ. คณะที่ 4 เสนอ กนจ. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ สพต. ใช้ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนระดับหมู่บ้าน (Village Profile) และการสุ่มข้อมูลตรวจสอบกับผู้นำชุมชนประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัด 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ข้อมูลปัญหาและความต้องการระดับหมู่บ้านที่จัดทำแล้วเสร็จยังมีจำนวนน้อยและไม่มีการกระจายที่ดีพอ

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
	การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (สพท.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การมอบหมายผู้รับผิดชอบการกลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นผู้แทน สพท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ./กกจ.) 3. การพิจารณากลั่นกรองแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2555 4. การจัดทำรายงานผลการกลั่นกรองฯ เสนอ อกนจ. คณะที่ 4 5. สรุปผลการประชุมของคณะ อกนจ. คณะที่ 4 เสนอ กนจ. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ หน่วยงานกลางในฐานะฝ่ายเลขาฯ ของ กนจ. และ อ.ก.น.จ. ได้ร่วมกันกำหนดกติกาหลักเกณฑ์และปฏิทินการทำงานให้จังหวัดจัดทำแผน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดทำงบประมาณของประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ระยะเวลาที่ให้การจัดทำแผนมีน้อยและกระชั้นชิดมาก
	การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (สพผ.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เห็นชอบทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2570 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 2. สศช. นำทิศทางดังกล่าว มาจัดทำรายละเอียดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และใช้ระดมความคิดเห็นระดับภาคเมื่อเดือนมีนาคม 2554 และระดับประเทศในการประชุมประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> ■ สศช. ได้จัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ทั้งการจัดเวทีระดมความคิดเห็นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ภาค และระดับประเทศ โดยผลจากการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนระดมความคิดเห็นนำไปสู่การเห็นพ้องต้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
		<p>2554 ของ สศช. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554</p> <p>3. สศช. นำความเห็นจากที่ประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. มาปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนา ฉบับที่ 11 และจัดส่งให้สภาที่ปรึกษา ให้ความเห็นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 จากนั้น คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 เห็นชอบให้ส่ง (ร่าง) แผนพัฒนา ฉบับที่ 11 ให้สภาที่ปรึกษา ให้ความเห็น</p> <p>4. สภาที่ปรึกษา ได้จัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนา ฉบับที่ 11 ส่งให้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554</p> <p>5. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนาฉบับที่ 11 และข้อพิจารณาของ สศช. ต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา และคณะรัฐมนตรีไปปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนา ฉบับที่ 11</p> <p>6. สศช. ได้ดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่าว พร้อมมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 30</p>	<p>ว่า การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 จำเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติต่างๆ เพื่อรับมือกับความผันผวนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ มุ่งป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป</p>	

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
		<p>กันยายน 2554 เพื่อนำแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ทูลเกล้าถวายฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป</p>		
	<p>การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (สปผ.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดกรอบแนวคิด และวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 10 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนา ฉบับที่ 10 ที่มี ลศช. เป็นประธาน และมีรองเลขาธิการและที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานเป็นกรรมการ 3. จัดประชุมหารือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิด และวิธีการติดตามประเมินผล และขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์แผนพัฒนา ฉบับที่ 10 ให้แก่ สศช. 4. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 10 โดยมีการประชุมร่วมกันภายในสำนักฯ เป็นระยะๆ รวมทั้งขอ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดประชุมหารือภายใน สปผ. และให้สำนักฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 10 ▪ ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนา ฉบับที่ 10 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ กรอบแนวคิด แนวทางการดำเนินงาน และรายงานการติดตามประเมินผลฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ▪ ผู้บริหารสำนักงานฯ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
		<p>ความเห็นจากสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในการประชุมประจำปีของ สศช.</p>		
	<p>โครงการประกันรายได้เกษตรกร (พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) โดยมีกลไกประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ 2) คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่ ซึ่ง สพน. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รับคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2. การตรวจสอบ 3. ออกใบรับรอง 4. มาตรการลงโทษ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ ■ ให้ความรู้และข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีการให้ข้อมูลเท็จโดยเฉพาะจำนวนพื้นที่เพาะปลูก และชนิดพืชไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ■ การประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังมีความเกรงใจและกลัวผลกระทบตนเอง ■ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรในพื้นที่ มีไม่เพียงพอ ■ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อย ■ เจ้าของที่ดินขึ้นค่าเช่าและมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
	การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากาเหนือในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามประเมินผลการพัฒนากาเหนือในระยะที่ผ่านมา ประเมินสถานการณ์ด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ประมวลผลการศึกษา และประชุมเวทีย่อยในพื้นที่เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนากาเหนือ 3. ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฉบับที่ 11 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนากาเหนือ 4. จัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากาเหนือ 5. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ ในช่วงเดือน มี.ค. 54 6. จัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากาเหนือ ฉบับสมบูรณ์ต่อผู้บริหาร กก.สศช. และกรม. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สพท. ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ ในระดับภาคเหนือ โดยมีผู้แทนจาก 17 จังหวัด ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน มาร่วมประชุม ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเดินทางของผู้แทนที่มาจากจังหวัดอื่นมีระยะทางไกล ทำให้บางจังหวัดไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
	โครงการตัวอย่างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ อ.ชำสูง จ.ขอนแก่น เป็นเมืองอยู่ (สพอ.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำร่างแผนการดำเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารสายงานฯ 2. ประสานและจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกับอำเภอและชุมชน 3. จัดกิจกรรม/ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ <ul style="list-style-type: none"> - การทำพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ - การดูแลสุขภาพที่ อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร - การจัดสภาพแวดล้อมชุมชน อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม 4. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ■ สพอ. ได้ลงพื้นที่เพื่อประสานการดำเนินงานกับทางอำเภอ และประสานไปยังผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมประชาชนไปศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง พร้อมสำรวจความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน พร้อม อปท. เพื่อหารือร่วมกันดำเนินงานในชุมชนเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การลงพื้นที่ในบางครั้งชุมชนอาจไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากอยู่ในช่วงการทำนา และติดภารกิจปลูกผักปลอดสารพิษ
2. เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจ	รายงานภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสและประมาณการแนวโน้มรายปีและระยะปานกลาง (สศม.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. วิเคราะห์และยกร่างรายงานเบื้องต้น 2. จัดประชุมสำนักฯ เพื่อพิจารณาสมมติฐานประมาณการแนวโน้ม 3. เสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มต่ออนุกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 4. ปรับปรุงรายงานตามข้อมูลจาก สบป. และข้อมูลล่าสุด 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ประมาณการแนวโน้มและข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการ หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนส่วนรวม โดยจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
และสังคมของประเทศ		5. รายงานผลเบื้องต้นต่อ สศช. 6. เสนอ PM Note ให้ สศช. พิจารณา 7. สรุปรายการประมาณการ 8. จัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจ 9. จัดทำบทวิเคราะห์การประมาณการ 10. แลกเปลี่ยน 11. เสนอ ครม.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมอนุกรรมการนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การถามตอบหลังการแถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจทุกไตรมาส และการรับข้อคิดเห็นในแบบสอบถามความพอใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานได้ตลอดเวลา หลังการเผยแพร่รายงาน	
	การจัดทำรายงานภาวะสังคม (สชส.)	1. กำหนดกรอบการจัดทำรายงานและเลือกหัวข้อเรื่อง 2. นำเสนอโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 3. หาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เช่น จากฐานข้อมูล สศช. การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การนำข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกมาใช้ 4. รวบรวมข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน 5. เสนอให้ผู้บริหาร และ สศช. 6. จัดทำ PowerPoint แลกเปลี่ยน เผยแพร่รายงานภาวะสังคมผ่านสื่อต่างๆ และคณะกรรมการบริหาร สศช. และ ครม. เพื่อทราบรายงานฯ	<ul style="list-style-type: none"> ■ การเตือนและเฝ้าระวังภัยทางสังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้รัฐบาลสามารถใช้เป็นแนวทางการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลด้านสังคมที่สำคัญ ■ การรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสให้สาธารณชนรับรู้ และเข้าใจตรงกันกับที่นำเสนอผ่านทางทั้งสื่อมวลชนและอินเทอร์เน็ต 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
	การจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน (Village Profile) จำนวน 60 หมู่บ้าน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมหารือเตรียมงานการลงพื้นที่ กำหนดวันเวลา พื้นที่ 2. ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์คัดเลือก หมู่บ้านที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3. ติดต่อประสานงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง นัดหมาย การลงพื้นที่ 4. ลงพื้นที่หมู่บ้าน เก็บข้อมูลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรฯ และ ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้าน 5. จัดทำรายงานหมู่บ้านพร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะสำหรับหมู่บ้าน 6. ตรวจสอบความถูกต้อง และเผยแพร่ ข้อมูลในเว็บไซต์ www.nesdb.go.th ของ สศช. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ สพน. ได้ลงพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลหมู่บ้านจำนวน 60 หมู่บ้าน โดยได้กระจาย หมู่บ้านครอบคลุมทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ และเพื่อ เป็นการกระตุ้นให้หมู่บ้าน สามารถวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และอุปสรรค ความ ต้องการ และศักยภาพการพัฒนาของหมู่บ้าน เพื่อหา แนวทางแก้ไขปัญหา และ ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านตาม ศักยภาพของหมู่บ้านนั้นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การนัดหมายลงพื้นที่กับผู้นำชุมชน ล่วงหน้าเรียบร้อย แต่เมื่อไปถึงพื้นที่ ผู้นำชุมชนติดภารกิจเร่งด่วน โดย มอบหมายผู้แทนส่งผลให้ข้อมูลไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ■ ชุมชนส่วนใหญ่รับรู้ปัญหา อุปสรรค ในหมู่บ้านดี แต่มีจุดอ่อนด้าน ศักยภาพที่จะผลักดันโครงการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน เพื่อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด
3. เป็นหน่วยงานความรู้สมัยใหม่ที่ใสสะอาดและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการ พัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อม ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการวางแผน ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดัน	โครงการศึกษาและจัดทำ แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ภาคใต้ (สพท.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. มติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับการดำเนินงานโครงการศึกษาฯ 3. คัดเลือกที่ปรึกษาตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 4. ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาตาม ขอบเขตการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินงานศึกษาใน ประเด็นที่ สศช.เห็นว่าอาจ เกิดผลกระทบต่อสังคมมาก จะต้องมีการดำเนินการ ศึกษาให้ชัดเจน ได้แก่ การ วิเคราะห์สถานการณ์และ ผลกระทบจากการพัฒนาทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การลงพื้นที่บางครั้งไม่สามารถทำได้ ตามแผนที่กำหนดเนื่องจากพื้นที่ เป้าหมายประสบอุทกภัย ■ ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา ยกย่องผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 และ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร เป็นผลให้ที่ปรึกษาไม่ สามารถจัดประชุมระดมความคิดเห็น

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ		5. คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานฯ ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการดำเนินการ และพิจารณาตรวจรับผลการศึกษา 6. เผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณชน	พื้นฐาน สังคม และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการศึกษาจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ และวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาที่มีต่อประชาชนในพื้นที่และประเทศโดยรวม และนำมาประกอบเป็นผลการศึกษา	ได้ตามแผนที่กำหนดไว้
	โครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาภาคการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้สังคมคาร์บอนต่ำ หรือสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สทว.)	1. ศึกษาทบทวนรวบรวมความหมายและคำจำกัดความ (Definition) และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แนวทาง มาตรการการพัฒนาของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรค แนวทาง มาตรการในการขับเคลื่อนปัจจุบัน และแนวทางที่เป็นไปได้ในอนาคตของ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านการจัดประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งในระดับการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) และการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายที่มีบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรเข้าร่วมการประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบ ทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
		<p>หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. จัดประชุม focus group เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและนำประเด็นความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงเอกสารการศึกษาให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์</p> <p>5. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อเอกสารร่างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ</p> <p>6. ประมวลและจัดทำสรุปข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำหรือสังคมสีเขียว เพื่อเสนอคณะกรรมการ สศช. ให้ความเห็น</p> <p>7. ปรับปรุงเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป</p>	<p>ซึ่ง สศช. ได้นำความเห็นมาพิจารณาปรับปรุงเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมไทยต่อไป</p>	

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
	โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยภาคประชาชน เอกชน รัฐ และองค์กรต่างๆ โดยใช้กลไกการปฏิบัติงานของวุฒิสภา (สนส.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำกรอบแนวคิดและกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน 2. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 20 หมู่บ้านใน 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค 3. จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างผู้ประสานงานจังหวัดเป้าหมายและ สศช. พร้อมทั้งหาข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการมาหารือร่วมกัน 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่าย และกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิสภา ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. เตรียมการลงพื้นที่โดยสังเคราะห์ ข้อมูลร่วมกับวุฒิสภา และแกนนำชุมชนเป้าหมาย เพื่อให้มีข้อมูลการทำงานที่ชัดเจน 6. ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7. สังเคราะห์ผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่ 8. จัดทำรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเวทีชุมชน ที่ใช้การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน คนในชุมชน วุฒิสภาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ และหน่วยงานภายนอก ทำให้สามารถเสริมสร้างองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ■ บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้การจัดเวทีชุมชนทำได้ค่อนข้างยาก ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
	การจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. (สปผ.)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดหัวข้อและวันประชุมประจำปี ทำหนังสือกราบเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ แต่งตั้ง คณะทำงานอำนวยการจัดการประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. จำนวน 6 ชุด การดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์การประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. ประสานการเชิญประธาน/วิทยากร ภาคเช้าและภาคบ่ายของการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ เอกสาร “ร่างแผนพัฒนา ฉบับที่ 11” และ “รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)” จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. เสนอ คณะกรรมการ สศช. เผยแพร่สรุปผลการประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. ต่อสาธารณชน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. เรื่อง “แผนฯ 11 ... สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นกระบวนการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สอดคล้องกับข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งช่วยให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มากยิ่งขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
	ศึกษาวิจัยประเด็นนโยบายเชิงลึกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมไทย ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่	<ol style="list-style-type: none"> ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของแรงผลักดันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จากภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้กระบวนการจัดเสวนากลุ่ม (Social Dialogue) และ/หรือ ระดมสมอง ร่วมกับนักวิชาการ 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอเพิ่มเนื้อหา งาน ทำให้มีการขอขยายเวลาการส่งงานออกไป ส่งผลให้การศึกษามีความลึกซึ้งกว่าที่

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.

ภารกิจหลักของ สศช.	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการ	การจัดการ/ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสังคม	ปัญหาและอุปสรรค
	หลังวิกฤตเศรษฐกิจ (สพส.)	<p>ชีวิตและสังคมไทย</p> <p>2. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยจากแรงผลักดันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง</p> <p>3. ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (Architecture Design) ของสังคมไทย</p> <p>4. จัดทำกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกับความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย</p> <p>5. รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษา ทบทวน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ และแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ</p>	<p>ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นในส่วนของกรวิจัยสถานการณ์การออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกับความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย เพื่อเพิ่มเติมและปรับปรุงรายงานผลการศึกษาวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกับความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p>	กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ สศช.